

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN KIẾN XƯƠNG Thương hiệu từ những mô hình

Một trong những điểm nhấn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương thời gian qua là xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, không chỉ có sức lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội, các ban, ngành, đoàn thể của huyện mà còn khẳng định được thương hiệu trong tỉnh.



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Lịch (Kiến Xương) tổ chức lao động ủng hộ gia đình hội viên xóa nhà dột nát.

Mô hình cấp lá yêu thương là một điển hình. Năm 2017, ngay khi Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đưa ra ý tưởng đã nhận được sự đồng thuận cao của các cấp hội trong huyện. Vì thế, mỗi thành viên ban chấp hành hội phụ nữ các xã đã tiết kiệm ít nhất 2.000 đồng/tháng trở lên để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc 5 cụm trong huyện. Chi Đoàn Thị Miên, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Dự định lúc đầu phát động mỗi cụm sẽ chọn một cháu để hỗ trợ lâu dài, tuy nhiên, do có nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ nên Hội quyết định thực hiện cho nhiều cháu, chính thức phát động hỗ trợ 1 quý, cao nhất được hỗ trợ 1 năm với mức bình quân mỗi tháng được hỗ trợ ít nhất 200.000 đồng. Kết quả, sau khi phát động các cụm trong huyện đã hỗ trợ được 6 cháu, trong đó riêng cụm xã Vũ An hỗ trợ được 2 cháu. Mô hình nhanh chóng được nhân rộng nên các xã đều phát động tới các chi hội để mỗi xã hỗ trợ một cháu. Nhiều xã đến nay đã phát động hỗ trợ được 6 cháu, điển hình như xã Bình Định đã phát động đến toàn bộ hội viên tham gia với mỗi hội viên ít nhất 5.000 đồng/năm. Ngay sau khi phát động, Hội LHPN xã đã trao được hơn 16 triệu đồng để trao cho các cháu vào dịp đầu năm học mới hoặc trao theo quý, 6 tháng.

Để mô hình thật sự có ý nghĩa, Hội LHPN huyện ưu tiên hỗ trợ các cháu mồ côi cả cha

lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi mô hình của Hội được thực hiện đã có sức lan tỏa lớn. Điển hình như Ban CHQS huyện đã tìm đến địa chỉ và nhận hỗ trợ 2 cháu mỗi tháng 300.000 đồng. 6 tháng đầu năm 2018, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã trao cho 64 cháu với số tiền trên 63 triệu đồng, nâng tổng số cháu được hỗ trợ lên 114 cháu với tổng số tiền trên 152 triệu đồng. Mô hình thứ hai của Hội LHPN huyện Kiến Xương cũng được ghi nhận, đánh giá cao đó là tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội đăng ký với Huyện ủy triển khai chỉ đạo 37/37 cơ sở hội tổ chức thực hiện tốt 2 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới là phân loại, xử lý rác thải tại hộ dân, hạn chế sử dụng túi nilon, tổ phụ nữ thu gom rác thải, đoạn đường phụ nữ tự quản và trồng hoa, cây cảnh ven đường thôn, xã. Đặc biệt, cán bộ, hội viên ở 28 xã đã về đích nông thôn mới tập trung tham gia nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với những xã đăng ký về đích năm 2018, chi em tiếp tục cùng các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, trong đó chủ yếu là góp công, góp tiền, vật tư để xây dựng đường giao thông thôn xóm, đường ra nghĩa trang... Điển hình như phụ nữ xã An Bình quyên góp làm 4 mái nhà lợp tôn cho 4 phụ nữ nghèo, trợ cấp mỗi tháng 90kg gạo cho 9 gia đình phụ nữ nghèo và giúp đỡ quân

áo, sách vở cho các cháu học sinh nghèo; phụ nữ xã Minh Hưng đóng góp ít nhất 50.000 đồng/người để làm đường ra nghĩa trang. Ngoài ra, Hội LHPN huyện Kiến Xương còn tiếp tục tuyên truyền tới 100% gia đình hội viên sử dụng nước máy phục vụ sinh hoạt gia đình. Kết quả đến nay tỷ lệ hộ phụ nữ đã sử dụng nước sạch đạt 97,03%. Mô hình thứ 3, nhóm phụ nữ ở Kiến Xương còn thực hiện tiết kiệm theo nhiều hình thức để đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Toàn huyện hiện có 858 tổ, nhóm với 74.307 thành viên tham gia tiết kiệm trên 43 tỷ đồng, giúp 9.625 phụ nữ được vay vốn trong lúc khó khăn, tai nạn rủi ro. Một số mô hình điển hình trong phong trào này như hũ gạo Bác Hồ của Chi hội Phụ nữ thôn 5, xã Vũ Hòa, hỗ trợ con giống của Hội LHPN các xã An Bình, Vũ Lễ. Đặc biệt, phong trào phụ nữ khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế đã tạo nhiều việc làm cho hội viên. Đến nay toàn huyện có 175 tổ hợp sản xuất do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm cho hơn 6.000 lao động nữ.

Với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, đến nay, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương đồng thời đưa hoạt động hội ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

THU THỦY

Bác sĩ Hà Quốc Phòng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở đồng thời phát động tất cả các đoàn thể, các khoa phòng trong Bệnh viện cùng hưởng ứng thực hiện. Riêng trong tháng 7, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tổ chức đoàn khám bệnh gồm 35 thành viên là các bác sĩ, kỹ thuật viên tay nghề cao đồng thời hỗ trợ các thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, điện tim... thực hiện 4 đợt khám bệnh tri ân người có công tại các xã xa trung tâm. Đối tượng khám bệnh, tư vấn sức khỏe là mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, hội viên hội cựu chiến binh. Cùng với tổ chức khám bệnh, Bệnh viện trích kinh phí mua thuốc cấp miễn phí cho các đối tượng; tặng nhiều suất quà động viên các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó; vận động các đơn vị, doanh nghiệp cùng tham gia thăm hỏi, tặng quà; tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ, y bác sĩ là đối tượng chính sách, người có công đang công tác tại Bệnh viện; tổ chức các buổi sinh hoạt, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ... Các hoạt động tri ân được cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện hưởng ứng, thể hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng sẵn sàng đổi ca, dành giờ nghỉ, ngày nghỉ tham gia đoàn khám bệnh.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trước 6 giờ sáng một ngày thứ bảy cùng đoàn khám bệnh về cơ sở, chúng tôi chỉ kịp chụp ảnh nhiều bác sĩ, điều dưỡng khẩn trương bàn giao ca trực để kịp lên xe khởi hành. Bác sĩ Nguyễn Văn Thăng, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những thành viên của đoàn khám bệnh vừa hoàn thành bàn giao ca chia sẻ: Được tham gia đoàn khám bệnh là vinh dự mà mỗi bác sĩ, đoàn viên thanh niên Bệnh viện đều mong muốn. Vì vậy, dù vừa trực cả đêm song nghĩ đến những người dân đang chờ được khám bệnh, tư vấn là mọi mệt mỏi tan biến hết. Cùng tham gia, chứng kiến hoạt động khám bệnh tri ân người có công của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại cộng đồng, ông Phạm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan tỉnh ghi nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói chung, Hội Cựu chiến binh Bệnh viện nói riêng đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ. Qua đó, hàng nghìn thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, cựu chiến binh đã được khám bệnh, cấp thuốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”

Không chỉ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn có nhiều hoạt động thiết thực tri ân đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

miễn phí, được thăm hỏi, tặng quà động viên, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe. Hoạt động ý nghĩa đó không chỉ góp phần mang lại niềm tin từ chính quyền và nhân dân địa phương mà còn góp phần nhân rộng đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời khẳng định, hội viên Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa tỉnh dù ở cương vị công tác nào cũng phát huy tốt vai trò và truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ với nước, vì dân, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Sinh Tú, Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Phương Công - một trong những xã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công cũng ghi nhận: Xã có nhiều đối tượng chính sách cao tuổi, sức yếu, đời sống còn nhiều khó khăn, ít có điều kiện đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến trên. Được Bệnh viện Đa khoa tỉnh quan tâm về khám bệnh, tặng quà cho các đối tượng chính sách, không chỉ người dân mà cấp ủy, chính quyền xã cũng rất phấn khởi, biết ơn.

Những hoạt động thiết thực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm giáo dục, bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong các y bác sĩ, góp phần cùng ngành Y tế thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tèo, 91 tuổi, xã Phương Công, huyện Tiên Hải



Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn đội mưa đến tận nhà thăm hỏi, khám bệnh cho tôi và ông nhà tôi. Lại còn tặng quà, tặng thuốc, dặn dò tỉ mỉ cách chăm sóc, giữ gìn sức khỏe. Tôi và ông nhà tôi phấn khởi và cảm động lắm.

Bác sĩ Giang Hoài Nam, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa tỉnh



Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực từ các nhà hảo tâm; phát động cán bộ, y bác sĩ, đặc biệt là phát huy tinh thần gương mẫu của hội viên Hội Cựu chiến binh, vai trò xung kích của đoàn viên Đoàn Thanh niên tổ chức thêm nhiều đợt khám bệnh và tặng quà đối tượng chính sách và gia đình có công với cách mạng tại các xã xa trung tâm.

Ông Trần Quốc Linh, xã An Bồi, huyện Kiến Xương



Tôi rất phấn khởi vì trong đoàn bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về khám bệnh có nhiều bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nhiều người là lãnh đạo Bệnh viện, trưởng các khoa phòng trực tiếp khám bệnh, tư vấn cho chúng tôi. Không chỉ được khám bệnh tổng thể, tư vấn, hướng dẫn tận tình về bệnh tình của mình, chúng tôi còn được tặng thuốc, tặng quà nên thấy rất phấn khởi, yên tâm.

HÀ DUNG



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh cho đối tượng chính sách.

Khó khăn trong quản lý các nhóm trẻ mầm non độc lập

Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và góp phần giảm bớt áp lực cho hệ thống giáo dục mầm non công lập, từ nhiều năm nay, hàng loạt trường mầm non tư thục và các nhóm trẻ mầm non độc lập đã ra đời. Tuy nhiên, cùng với nhu cầu ngày càng tăng, các nhóm trẻ được mở ở qạt khiến công tác quản lý của chính quyền địa phương gặp không ít khó khăn.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn tỉnh hiện có 158 nhóm trẻ mầm non độc lập (MNĐL) ngoài nhà trường, trong đó có 113 nhóm chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép hoạt động, chiếm 71,5%. Đặc biệt, hai huyện Quỳnh Phụ, Tiên Hải chưa có nhóm trẻ MNĐL nào được cấp giấy phép hoạt động. Theo quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, việc quản lý các nhóm trẻ MNĐL thuộc trách nhiệm UBND xã, phường, thị trấn. Ghi nhận tại một số địa phương tập trung nhiều nhóm trẻ cho thấy, việc điều tra, nắm bắt thông tin về các nhóm trẻ đã được UBND

các xã, phường, thị trấn phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố thực hiện tốt song rất khó khăn trong việc quản lý, xử phạt hành chính do nhu cầu gửi trẻ quá cao của phụ huynh. Một số chủ nhóm, lớp chưa có chuyên môn, chỉ được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về công tác quản lý giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ giáo viên, cô nuôi còn nhiều hạn chế. Để khắc phục tình trạng trên, trước mắt, nhiều địa phương phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, động viên các cơ sở này đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn để đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động.

Trên địa bàn thành phố Thái Bình hiện đã có nhiều trường mầm non tư thục được xây dựng khang trang, hiện đại nhưng số lượng cháu ở một số trường chưa đồng. Trong khi đó, hầu hết các nhóm trẻ MNĐL, kể cả những nhóm không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động vẫn luôn trong tình trạng quá tải. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, số trẻ học tại các nhóm MNĐL chưa có giấy phép hoạt động là gần 1.900 cháu. Nguyên nhân phụ huynh lựa chọn gửi trẻ ở nhóm MNĐL bởi các nhóm trẻ linh động hơn trong thời gian trống, giữ trẻ, phụ huynh tăng ca, bận việc thì có thể đón con muộn hơn so với giờ quy định hoặc họ vẫn có thể gửi

con vào những ngày nghỉ cuối tuần. Theo bà Phạm Thị Lan, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình, toàn thành phố hiện có 91 nhóm trẻ MNĐL trong đó 55 nhóm trẻ không có giấy phép hoạt động. Về chuyên môn, Phòng đã giao các trường mầm non công lập quản lý các nhóm trẻ MNĐL này và cũng tạo điều kiện để cơ sở ở các cơ sở này được tham gia các lớp tập huấn cùng với các trường mầm non trên địa bàn thành phố song trên thực tế nhiều chủ nhóm trẻ không tham gia sinh hoạt chuyên môn thường xuyên tại các trường mầm non công lập nên không nắm bắt kịp thời việc thực hiện đổi mới trong phương pháp giảng dạy cũng như hồ sơ sổ sách.

Không chỉ chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn gặp khó khăn trong việc quản lý mà ngay chính các nhóm trẻ MNĐL cũng đang gặp những khó khăn nhất định, nhất là biến động về giáo viên, số lượng trẻ gây ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục. Có nhiều trẻ vào được 1 tháng, vừa làm quen với môi trường mới thì phụ huynh cho trẻ nghỉ, 1 - 2 tháng sau lại đến gửi nên giáo viên phải đổ dành, tập cho trẻ làm quen lại từ đầu. Các nhóm trẻ MNĐL chủ yếu trồng và chăm

sóc trẻ, việc giáo dục còn hạn chế do giáo viên tại một số nhóm, lớp soạn giáo án theo hình thức đối phó, chưa hợp tác toàn thành phố hiện có 91 nhóm trẻ MNĐL trong đó 55 nhóm trẻ không có giấy phép hoạt động. Về chuyên môn, Phòng đã giao các trường mầm non công lập quản lý các nhóm trẻ MNĐL này và cũng tạo điều kiện để cơ sở ở các cơ sở này được tham gia các lớp tập huấn cùng với các trường mầm non trên địa bàn thành phố song trên thực tế nhiều chủ nhóm trẻ không tham gia sinh hoạt chuyên môn thường xuyên tại các trường mầm non công lập nên không nắm bắt kịp thời việc thực hiện đổi mới trong phương pháp giảng dạy cũng như hồ sơ sổ sách.

Không chỉ chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn gặp khó khăn trong việc quản lý mà ngay chính các nhóm trẻ MNĐL cũng đang gặp những khó khăn nhất định, nhất là biến động về giáo viên, số lượng trẻ gây ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục. Có nhiều trẻ vào được 1 tháng, vừa làm quen với môi trường mới thì phụ huynh cho trẻ nghỉ, 1 - 2 tháng sau lại đến gửi nên giáo viên phải đổ dành, tập cho trẻ làm quen lại từ đầu. Các nhóm trẻ MNĐL chủ yếu trồng và chăm

Bình) chia sẻ: Vợ chồng tôi từ Thái Thụy lên thành phố làm ở khu công nghiệp nên không thể nhờ người thân giữ con. Bé mới 2 tuổi nên phải gửi tại nhóm trẻ tư thục. Mặc dù lo lắng về chất lượng chăm sóc song trong điều kiện của mình tôi không còn lựa chọn nào khác.

Việc mở các nhóm trẻ MNĐL ngoài nhà trường cũng như đầu tư xây dựng các trường mầm non tư thục là điều rất được khuyến khích theo chủ trương

xã hội hóa giáo dục của tỉnh hiện nay. Tuy nhiên, để bảo đảm một môi trường giáo dục an toàn cho trẻ em thì tất cả các tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ theo những quy định của Nhà nước. Công tác quản lý các nhóm trẻ MNĐL cũng cần có sự chung tay, vào cuộc của các tổ chức đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là ý thức, trách nhiệm của chính các bậc phụ huynh.

DẶNG ANH



Trường Mầm non tư thục Hoa Phượng (thành phố Thái Bình) tổ chức cho các cháu trải nghiệm thực tế thu hoạch khoai tây.